



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร กองการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๓๖๙๐

ที่ กษ ๑๐๐๒ / ๑๒๘๔

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ขี้แจงการดำเนินการย้ายข้าราชการ

เรียน ผู้อำนวยการกองทุกกอง ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ที่ ๑-๙ เกษตรกรุงเทพมหานคร เกษตรจังหวัดทุกจังหวัด และผู้อำนวยการศูนย์ทุกศูนย์

ตามที่ได้มีการเสนอข่าวกรณีการย้ายข้าราชการในกรมส่งเสริมการเกษตรล่าช้า ผ่านทางคอลัมน์
“คอลัมน์คนหน้า ๕” เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นั้น

กองการเจ้าหน้าที่ ขอชี้แจงข้อเท็จจริงตามที่เป็นข่าวโดยสรุปดังนี้

๑. กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้ข้าราชการที่มีความประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ว่าง
ในตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ได้ทำหน้าที่ทางบริหาร รอบที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยตำแหน่งประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัติงานหรือระดับชำนาญงาน มีอัตราว่าง ๑๐๕ อัตรา และประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือ
ระดับชำนาญการ มีอัตราว่าง ๓๔๐ อัตรา โดยให้จัดทำคำร้องขอย้ายลงในระบบสารสนเทศทางด้านบริหาร
จัดการองค์กร (<http://hrd.doae.go.th>) และส่งแบบคำร้องขอย้ายที่พิมพ์ออกมาจากระบบดังกล่าวผ่าน
ต้นสังกัดมายังกรมส่งเสริมการเกษตรระหว่างวันที่ ๔ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งจากการรับสมัครดังกล่าว
มีผู้ประสงค์ยื่นเรื่องขอย้ายจำนวนทั้งสิ้น ๔๑๗ ราย แบ่งเป็นประเภททั่วไป ๖๙ ราย และประเภทวิชาการ
จำนวน ๓๔๘ ราย

๒. สำหรับสิทธิการย้ายข้ามหน่วยงานนั้นเป็นการใช้สิทธิการโอนย้ายตามปกติที่ข้าราชการ
ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารสามารถกระทำได้ โดยมีข้อกำหนดคือ ผู้ยื่นความจำนงขอย้ายข้ามหน่วยงาน
นั้นต้องปฏิบัติงาน ในหน่วยงานที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่หรือปฏิบัติในหน่วยงานที่ได้รับโอนมา หรือ
บรรจุกลับมา เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี จึงจะยื่นคำร้องขอย้ายข้ามหน่วยงานได้ และหากได้พิจารณาการ
ย้ายตามคำร้องขอย้ายแล้ว จะต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ขอย้ายเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี จึงจะสามารถ
ยื่นคำร้องขอย้ายข้ามหน่วยงานในครั้งใหม่ได้ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาการย้ายคือ พิจารณาจากอายุราชการ
เหตุผลในคำร้องขอย้าย และคุณวุฒิ ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง

๓. สำหรับขั้นตอนจัดทำคำร้องขอย้ายลงในระบบออนไลน์นั้น ผู้ที่มีความประสงค์ขอย้าย
สามารถเลือกตำแหน่งที่ต้องการจากอัตราว่างในระดับเดียวกันกับตำแหน่งเดิมภายในกรมเดียวกัน โดยสามารถ
เลือกตำแหน่งได้มากที่สุด ๓ ตำแหน่ง ซึ่งในการโอนย้ายครั้งนี้มีบางตำแหน่งมีผู้สมัครเป็นจำนวนมากถึง ๒๗ ราย
ทำให้ต้องตรวจสอบคุณสมบัติจากผู้มีสิทธิทุกราย พิจารณาเปรียบเทียบคุณสมบัติและเหตุผลความจำเป็นของ
ผู้ขอย้ายอย่างรอบคอบ นอกจากนี้ผู้ยื่นคำร้องยังสามารถตรวจสอบได้ว่ากรมฯ ได้รับหนังสือคำร้องขอย้ายของ
ตนแล้วหรือไม่ ผ่านการตรวจสอบสถานะคำร้องที่แสดงผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร
จะดำเนินการพิจารณาเปิดรับคำขอย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ว่างในตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ได้ทำหน้าที่ทางบริหาร
ปีละ ๒ ครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งจะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๒ - ๓ เดือนนับตั้งแต่วันเปิดรับสมัคร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดทราบต่อไปด้วย

(นายคณิศ รื่นอารมย์)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร